



ข่าวสาร

# ศรีพิบูล



งานประชาสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เลขที่ ๑๕๖ หมู่ ๕ ต.พลาขุมพล อ.เมือง จ.พิษณุโลก ๖๕๐๐๐ โทร/แฟกซ์ ๐๕๕-๒๖๗๑๐๘ <http://www.psu.ac.th>

ฉบับที่ ๕๓

ปีการศึกษา ๒๕๕๒

วันอังคารที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๒

\*\*\*\*\*

## คคศ.จัดอบรม “สู่...ความเป็นครู”

คณะครุศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาระบบการเรียนรู้อัจฉริยะศึกษาในโครงการพัฒนาขีดความสามารถของคณะครุศาสตร์ โดยจัดอบรมเรื่อง “สู่...ความเป็นครู” ให้กับนักศึกษาในโครงการฯ วันนี้ (๒๕ ส.ค.) เวลา ๐๘.๐๐ น. ถึง ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุม IT ชั้น ๒ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มรพส. ส่วนทะเลแก้ว

## รปศ.ขอเชิญบุคลากรมหาวิทยาลัยร่วมรับฟังสัมมนา “เอดส์ ปัญหาเรื้อรังของสังคมไทย”

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คมส. จัดโครงการสัมมนาวิชาการทางรัฐประศาสนศาสตร์ “เอดส์ ปัญหาเรื้อรังของสังคมไทย” บรรยายโดย ดร.พระอุดมประชาทร (เจ้าคุณอลองกต ดิถขปัญโญ) ในวันพุธที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๒ ณ ห้อง ร ๒๐๙ อาคารทีปวิชัย (อาคารเรียนรวม)

โครงการนี้จัดขึ้นเพื่ออบรมและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับปัญหาโรคเอดส์ รวมถึงวิธีการป้องกันภัยจากโรคเอดส์ สาขาวิชา รปศ. จึงขอเชิญบุคลากร มรพส. และผู้สนใจเข้ารับฟัง ตามวันและเวลาดังกล่าว

## ข่าวประชาสัมพันธ์

### สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

■ ผศ.ศิริสุภา เอมหยวก ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ ขอเชิญชวนคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมทำบุญกับสำนักวิทยบริการฯ เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๕๒ ในวันพุธที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๒ นี้ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ สำนักวิทยบริการฯ ชั้น ๔ โดยนิมนต์พระวราญาณมุนี (หลวงตาละมัย วัดอรัญญิก) และพระสงฆ์รวม ๙ รูป สวบ.จึงขอเชิญชวนมา ณ โอกาสนี้

■ สวบ.ขอเชิญชวนคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และผู้สนใจ เข้าร่วมรับฟังการนำเสนออาคารห้องสมุด E-Library หลังใหม่ จากสถาปนิกออกแบบ ในวันพุธที่ ๒๖ ส.ค. ๕๒ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ สวบ.ชั้น ๔ ซึ่งเป็นการนำเสนอเพื่อจัดสร้างอาคารห้องสมุดหลังใหม่ในงบประมาณ ๒๕๕๔ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้สนใจได้เข้าร่วมฟัง และให้ข้อคิดเห็นทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการก่อสร้างต่อไป

## ขอเชิญบุคลากร มรพส.ร่วมสัมมนา “การจัดการศึกษาฟรี ๑๕ ปี”

ชมรมข้าราชการและครูอาวุโสของกระทรวงศึกษาธิการ (ช.อ.ศ.) ร่วมกับสำนักนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ สป.ศธ. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต ๑

จัดสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง การจัดการศึกษาฟรี ๑๕ ปี อย่างมีคุณภาพ ในวันศุกร์ที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๒ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุมโรงแรมอัมรินทร์ ลากูน อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เพื่อรับทราบปัญหาและการแก้ปัญหาจากการปฏิบัติการจัดการศึกษาฟรี ๑๕ ปี อย่างมีคุณภาพตามนโยบายของรัฐบาลนั้น บรรลุตามวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงไร จึงขอเรียนเชิญคณาจารย์และบุคลากร มรพส. เข้าร่วมฟังสัมมนาตามวันและเวลาดังกล่าว

# ลูกจ้างรัฐเอ - กลังกันจ่ายเงินบำนาญ ชง ครม.ไฟเขียว จบปีละ๖พันล้าน

กระทรวงคลังยกฐานะระเบียบ จ่ายเงินบำนาญลูกจ้างประจำของราชการหลังเกษียณอายุ จากเดิมรับเป็นเงินบำเหน็จคราวเดียว แต่ระเบียบใหม่จะเปิดให้เลือกรับเป็นเงินบำนาญรายเดือน ตั้งแต่เกษียณไปจนกระทั่งเสียชีวิต เพื่อให้มีรายได้ต่อเนื่อง คำนวณแล้วต้องใช้งบประมาณปีละ ๖ พันล้าน จากจำนวนลูกจ้างเกษียณปีละกว่า ๘ พันคน ส่วนภาระงบประมาณระยะยาวต้องใช้งบมากกว่า ๒.๗ แสนล้านบาท เตรียมเสนอเข้า ครม.อนุมัติเร็ว ๆ นี้

เมื่อวันที่ ๒๓ ส.ค. น.พ.พดธิชัย ดำรงรัตน์รมช.คลัง เปิดเผยว่า กระทรวงการคลังได้ยกฐานะระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยบำเหน็จลูกจ้าง (ฉบับที่...) พ.ศ.... เพื่อกำหนดให้ลูกจ้างประจำมีสิทธิได้รับบำเหน็จรายเดือน หรือบำนาญปกติที่ลูกจ้างประจำได้รับเป็นรายเดือน และบำเหน็จพิเศษรายเดือน หรือบำนาญพิเศษสำหรับลูกจ้างประจำที่ได้รับอันตราย เจ็บป่วย หรือถูกประทุษร้ายจากการปฏิบัติงาน โดยเป็นสิทธิเฉพาะตัวของลูกจ้าง ไม่รวมถึงบุคคลในครอบครัว เนื่องจากเห็นว่าลูกจ้างประจำมีกำหนดเวลาการปฏิบัติงานเช่นเดียวกับข้าราชการ คือเกษียณอายุเมื่ออายุครบ ๖๐ ปี ปฏิบัติงานอยู่ในระบบราชการ และทำคุณประโยชน์ให้กับทางราชการคล้ายคลึงกับข้าราชการมาเป็นเวลานาน รัฐบาลจึงควรดูแลโดยให้สิทธิประโยชน์ต่างๆ ตามสมควร จึงได้พิจารณาถึงสวัสดิการต่างๆ ที่ได้รับ และเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาเร็ว ๆ นี้ เพื่อเร่งให้มีผลบังคับใช้กับผู้เกษียณอายุในปี

“ดังนั้น จึงเห็นควรปรับปรุงสิทธิประโยชน์ให้เพิ่มมากขึ้นเมื่อลูกจ้างประจำออกจากราชการ ซึ่งปัจจุบันเมื่อออกจากราชการจะได้รับเงินบำเหน็จคราวเดียว ทำให้มีความเดือดร้อนเนื่องจากไม่มีรายได้เป็นรายเดือน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนดังกล่าวจึงแก้ไขระเบียบ โดยลูกจ้างประจำซึ่งมีเวลาทำงานตั้งแต่ ๒๕ ปีบริบูรณ์ขึ้นไป หรือมีสิทธิได้รับบำเหน็จพิเศษ สามารถขอรับเป็นบำเหน็จรายเดือน หรือบำเหน็จพิเศษรายเดือนแทนได้ แต่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลง เมื่อเลือกขอรับอย่างใดอย่างหนึ่งไปแล้ว โดยจะได้รับตั้งแต่ออกจากงานจนกระทั่งสิ้นชีวิต และยังกำหนดสิทธิการได้รับบำเหน็จพิเศษรายเดือนในกรณีได้รับอันตรายหรือเจ็บ ป่วยเพราะเหตุปฏิบัติงานในหน้าที่ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดอีกด้วย” น.พ.พดธิชัยกล่าว

ทั้งนี้ปัจจุบันลูกจ้างประจำของทางราชการ มีจำนวน ๒๐๕,๔๗๘ คน จะออกจากราชการเมื่ออายุ ๖๐ ปี ประมาณปีละ ๘,๖๖๐ คน โดยมีสิทธิได้รับบำเหน็จรายเดือนปีละ ๖,๒๖๐ คน เฉลี่ยเงินบำเหน็จรายเดือนคนละ ๙,๘๐๐บาทต่อเดือน จะใช้เงินงบประมาณปีละ ๖,๐๐๑ ล้านบาท สำหรับภาระการคลังในระยะยาว ประเมินจากลูกจ้างประจำกลุ่มสุดท้ายที่จะออกจากราชการในปี ๒๕๗๖ และใช้อายุเฉลี่ยของประชากรไทยที่อายุ ๘๐ ปีแล้ว ภาระงบประมาณรายเดือนต้องจ่ายสำหรับกลุ่มสุดท้ายจะสิ้นสุดประมาณในปี ๒๕๙๕ รวมระยะเวลา ๔๓ ปี คาดว่าจะใช้เงินงบประมาณรวมทั้งสิ้น ๒๗๕,๘๔๖ ล้านบาท

สำหรับ เงินงบประมาณที่เพิ่มขึ้นนั้นได้หารือในประเด็นภาระการคลังแล้ว เป็นการผูกพันงบประมาณในระยะยาว เมื่อพิจารณาถึงภาระทางการคลังที่จะเพิ่มขึ้นปีละ ๖,๐๐๑ ล้านบาท เป็นภาระที่พอรับได้ ถือว่ามีความจำเป็นเมื่อเทียบกับประโยชน์ของกลุ่มคนที่ได้รับราชการมาถึง ๒๕ ปี ให้มีความเป็นอยู่มีรายได้พอต่อการดำรงชีพภายหลังออกจากราชการ



รวมภาพบรรยากาศการแข่งขัน สีสันกองเชียร์-เชียร์ลีดเดอร์ เพิ่มเติมได้ที่ [www.psu.ac.th](http://www.psu.ac.th)